



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngày 2/7, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;

(Xem tiếp trang 4)

MINH HƯƠNG

Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố

Chiều ngày 2/7, Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại I họp nghe UBND thành phố báo cáo về việc hoàn thiện, trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn

đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại I. Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Với mục tiêu hướng tới "đô thị vườn thân thiện và sáng tạo", quy hoạch được lập trên diện tích 6.827ha, bao gồm thành phố Thái Bình hiện có và vùng phụ cận. Theo đó,

phát triển đô thị trung tâm Thái Bình trở thành vùng kinh tế động lực, chủ đạo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là đầu tàu thúc đẩy quá trình đô thị hóa trong toàn tỉnh và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2020. Đồ án quy hoạch đã gắn kết thành phố Thái Bình với các đô thị lân cận trong tỉnh cũng như Thủ đô Hà Nội, các trung

điểm kinh tế khu vực Bắc Bộ và cả nước nhằm phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, truyền thống văn hóa, lịch sử và nguồn lực phát triển của thành phố Thái Bình. Sau khi nghe các thành viên Hội đồng thảo luận, đóng góp ý kiến, kết luận cuộc họp đồng chí Phó Chủ tịch thường trực

(Xem tiếp trang 4)

MINH NGUYỆT

Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

(Xem tin trang 4)



Các đại biểu dự hội nghị.

Ảnh: NGỌC LINH

Tiếp xã giao Chủ tịch Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam

Chiều ngày 2/7, UBND tỉnh tổ chức tiếp xã giao đoàn công tác của Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO) do ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn về thăm và làm việc tại Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. VESAMO được thành lập năm 2002 tại Busan (Hàn Quốc), tập

hợp các học giả, doanh nhân, luật sư, nghệ sĩ và nhiều tầng lớp khác trong xã hội có tình cảm với Việt Nam. Mục đích của Hội là giúp đỡ sinh viên, người lao động, cô dâu Việt Nam ở Busan, tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa hai nước và hỗ trợ người Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn.

(Xem tiếp trang 4)

TÁT ĐẠT

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3

Sáng ngày 2/7, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3 là cán bộ cấp phòng, ban thuộc sở, ban, ngành, trường, phố phòng, khoa các trường đại học, cao đẳng của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh chủ trì.

Trong thời gian 3,5 ngày (từ 2 - 5/7), 250 học viên sẽ được nghiên cứu 6 chuyên đề: Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản các luật: Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam...; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

(Xem tiếp trang 4)

THIÊN AN

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Chiều ngày 2/7, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2018, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Các cấp ủy thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng. Đảng ủy Khối đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 450 đoàn viên và quản chúng ưu tú, 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, kết nạp 207 đảng viên mới. Cùng với thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác đảng viên, các cấp ủy cũng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác nội chính, dân vận, văn phòng cấp ủy, công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm, các đại biểu cũng chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế; đồng thời góp ý bổ sung một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

KHẮC DUẤN

Gần 700 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh

Trong phong trào tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; giáo dục lối sống, nếp sống văn minh đô thị; bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị; ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; thành lập các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia bảo đảm an toàn giao thông...

5 năm qua, các cấp bộ đoàn, hội đã tổ chức 1.587 đợt ra quân, thu hút trên 53.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động này. Toàn tỉnh có 125 công trình, hơn 570 phần việc thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh. Những hoạt động tích cực đồng thường xuyên của các cấp bộ đoàn, hội đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị của thanh thiếu nhi và nhân dân.

KUẤN PHƯƠNG

VŨ THƯ

Đào tạo nghề cho gần 6.000 lao động nông thôn

Theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2010 đến nay, huyện Vũ Thư đã đào tạo nghề cho 5.908 lao động nông thôn.

Hàng năm, các phòng, ban chuyên môn, các đoàn thể chính trị - xã hội, Trung tâm Dạy nghề của huyện đã chủ động phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật... cho nông dân. Bên cạnh đó, 10 năm qua, huyện đã giới thiệu 4.253 lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài. Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 60% so với tổng số lao động trong huyện, vượt chỉ tiêu đề ra.

LÊ TRUNG
(Đài TTTH Vũ Thư)

QUỲNH KHÊ

Đón bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ) vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017.

Sau hơn 6 năm tập trung đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, được sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, sự đoàn kết, ủng hộ của nhân dân trong xã và con em xa quê, năm 2017, Quỳnh Khê đã hoàn thành 19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM. Địa phương đã huy động gần 25 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM, trong đó, nguồn vốn nhà nước và cấp trên đầu tư xi măng tính bằng tiền trên 9,6 tỷ đồng, vốn ngân sách xã 7,378 tỷ đồng, nguồn vốn xã hội hóa từ nhân dân 7,768 tỷ đồng... Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được nâng lên một bước, công tác vệ sinh môi trường, nước sạch nông thôn được địa phương đầu tư nâng cấp, cải thiện với 98% dân số được sử dụng nước sạch, năm 2017, toàn xã có 93,93% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đời sống nhân dân địa phương được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo của xã đạt 46,2%, bình quân thu nhập đầu người năm 2017 đạt 37 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8%. Hệ thống chính trị xã hội vững mạnh và được củng cố.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đã tặng hoa chúc mừng và trao bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM năm 2017 của UBND tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Khê.

TRỊNH CƯỜNG

CÔNG NGHIỆP

Tăng trưởng 2 con số

(Xem trang 2)



Dây chuyền sản xuất của nhà máy Viglacera Thái Bình tại khu công nghiệp Tiến Hải.

Ảnh: MINH ĐỨC

QUỲNH PHỤ

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội

(Xem trang 3)